



Chương trình Khả năng Thích nghi, Quyền hạn và Mối quan hệ Tôn trọng

Vào năm 2016, việc giáo dục về Mối quan hệ Tôn trọng (RR) đã trở thành phần cốt yếu trong chương trình giảng dạy tại tiểu bang Victoria. Chương trình này ra đời sau Ủy hội Điều tra Tối cao (Royal Commission) về cái chết bi thảm của Luke Batty vào năm 2014. Ủy hội Điều tra Tối cao (Royal Commission) khuyến nghị rằng tất cả các trường học đều dạy Giáo dục về Mối quan hệ Tôn trọng (RR) thông qua Phương pháp Toàn trường, để giúp học sinh nhận biết và tiết chế cảm xúc, phát triển sự đồng cảm với người khác và thiết lập và xây dựng khuôn khổ cho các mối quan hệ tích cực.

Các tài liệu giảng dạy và học tập về Khả năng Thích nghi, Quyền hạn và Mối quan hệ Tôn trọng đã được soạn thảo để hỗ trợ các trường thực hiện chương trình giảng dạy và bắt buộc phải giảng dạy trong tất cả các trường công lập tại Victoria.

Tại Trường Anh ngữ Noble Park, tất cả chúng tôi đều mong muốn con em mình được hưởng nền giáo dục mang đến cho các em bước khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và sung túc. Cách thức này đem lại sự thay đổi tích cực trong kết quả học tập của học sinh, an sinh của các em, hành vi trong lớp và mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh. Chúng tôi biết những thay đổi về thái độ và hành vi có thể đạt được khi thái độ, hành vi tích cực và bình đẳng giới tính được thực hiện trong cộng đồng nhà trường. Cùng nhau, chúng ta có thể dẫn đầu trong việc tạo ra sự thay đổi thực sự và lâu dài để mọi trẻ em đều có cơ hội phát huy trọn tiềm năng của các em.

Chương trình lớp học sẽ tập trung vào 8 lĩnh vực chính:

- **Kiến thức về Cảm xúc:** Điều này giúp học sinh phát triển khả năng nhận thức, hiểu và sử dụng từ vựng về trạng thái cảm xúc của bản thân và người khác một cách thành thạo.
- **Điểm Mạnh Cá Nhân:** Học sinh phát triển vốn từ vựng để giúp các em nhận ra và hiểu những điểm mạnh và phẩm chất tích cực khác nhau ở bản thân và những người khác. Các em xác định những điểm mạnh mà các em ngưỡng mộ ở người khác và những điểm mạnh các em cần phát huy để đương đầu với những thách thức và cơ hội do cuộc sống mang lại.
- **Đối phó một cách Tích cực:** Học sinh phát triển ngôn ngữ xoay quanh việc đối phó, suy nghĩ nghiêm túc về các cách đối phó của mình và mở rộng thêm các cách thức đối phó tích cực của mình.
- **Giải quyết Vấn đề:** Học sinh học nhiều cách giải quyết vấn đề có thể áp dụng khi đối mặt với các tình huống khó xử về cá nhân, xã hội và đạo đức. Các em tham gia vào các việc học tập ứng dụng trong đó các em áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề của mình vào thực tế.
- **Quản lý Tình trạng Căng thẳng:** Điều này dạy học sinh học nhiều kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các việc học tập ứng dụng, để các em có thể đối phó với những thách thức khi chúng phát sinh.
- **Nhờ giúp đỡ:** Nhờ giúp đỡ là cách đối phó liên quan đến nhờ người khác hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công cụ, xã hội hoặc tình cảm.
- **Giới tính và bản sắc:** Đây là những hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi giúp học sinh hiểu và phê bình ảnh hưởng của các chuẩn mực giới tính đối với thái độ và hành vi (xem đoạn video tại đường dẫn dưới đây để biết ví dụ về gợi ý để thảo luận).

- **Mối quan hệ tích cực về giới tính:** Điều này dạy học sinh xây dựng mối quan hệ tích cực giữa và trong các giới tính, và tầm quan trọng của việc chấp nhận sự khác biệt và đa dạng.

Mối quan hệ Tôn trọng áp dụng phương pháp toàn trường, công nhận trường học là nơi học tập, nơi làm việc và là một phần quan trọng của cộng đồng địa phương. Điều này thể hiện văn hóa tôn trọng và bình đẳng khắp cộng đồng trường học chúng ta, từ lớp học đến phòng giáo viên, sân thể thao, lễ hội và các sự kiện xã hội.

Các học sinh sẽ tham gia các bài học RR hàng tuần hoặc mỗi hai tuần trong lớp học, các hoạt động nhóm tại nhà hoặc những lần tập hợp. Vì học sinh chỉ đi học Trường học chúng tôi trong một khoảng thời gian, chúng tôi tuân theo kế hoạch thực hiện mỗi học kỳ để giảng dạy tất cả các lĩnh vực chính.

Dưới đây là ví dụ cho Lớp 5 & 6 về phác thảo các lĩnh vực chính:

Giới tính và bản sắc Nội dung học kỳ 2 & 4	Mối quan hệ Giới tính Tích cực Nội dung học kỳ 2 & 4
<ul style="list-style-type: none"> • Bẩm sinh hay tự phát triển? Suy nghĩ về giới tính (định kiến) • Từ lời nói đến hành động (tôn trọng sự khác biệt) • Chuẩn mực giới tính ở tuổi vị thành niên • Các sự thật về giới tính và cơ hội • Nâng cao nhận thức về nhân quyền • Chiếc máy giới tính liên thế hệ 	<ul style="list-style-type: none"> • Bạo lực là gì? • Bạo lực dựa trên cơ sở giới tính là gì? • Hiểu quyền lực trong mối quan hệ • Tôn trọng tích cực trong các mối quan hệ đồng đẳng • Quấy rối tình dục và cưỡng bức tình dục là gì? • Hỗ trợ đồng đẳng: đặt ra ranh giới, tiêu chuẩn giao tiếp (cũng sẽ bao gồm sự ưng thuận.) • Nhờ giúp đỡ để đối phó với bạo lực dựa trên cơ sở giới tính

Trong suốt năm, chúng tôi sẽ ca ngợi công việc đã hoàn thành trong các buổi học RR bằng cách bao gồm các tấm hình và thông tin mô tả về các bài học để ca ngợi sự chăm chỉ của học sinh trong lớp học.

Chương trình Mối quan hệ Tôn trọng sẽ được thực hiện theo cách tế nhị và có lợi cho chính sách an sinh học sinh trường chúng tôi.

Nếu muốn biết thêm bất kỳ thông tin nào về Chương trình Giảng dạy Các Mối quan hệ Tôn trọng, vui lòng liên lạc với _____ tại Trường Anh ngữ Noble Park qua số _____.